

## CMAN – แถวๆ นี้ ทำอะไรอยู่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** ถ้ามได้ทั้งหุ้น และ ตลาด หรือ SET Index เลขก็ว่าได้ แต่ถ้าหุ้น

อาจจะต้องว่ากันเป็นรายตัวไปมากกว่า ว่าราคาแถวๆ นี้ จะแอกซ์อย่างไร หรือ จะต้องทำอะไรกับหุ้นนั้นๆ ซึ่งก็มีอยู่แค่ 4 อย่าง เท่านั้นกระมัง “ซื้อ ถือ ขาย และ อยู่เฉยๆ” อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนนะว่า จะตัดสินใจแบบไหน คนที่มีกับคนที่ไม่มีหุ้น ก็ต่างกันไปตามสถานะ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ถ้าเป็นเหนือเมฆ ก็ต่างกันไปตามเกมทางเทคนิคตั้งแต่แถวๆ 1690+/- ที่เริ่มๆ จะลงแล้ว หรือจะเอาจริงๆ ก็ตั้งแต่หลุด Trend Line ใหญ่ๆ เส้นแรกลงมานั้น ก็เริ่มจะมองทางร้ายแล้วละ นั้นแปลว่า ใจเล่นทางขายมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มานั่งอยู่นอกตลาด รอดูการลง จนลงถึง Trend Line เส้นที่ 2 ที่เรามองไว้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งที่ระดับ Trend Line เส้นที่ 2 นี้แหละ ที่จะต้องเฝ้าจับตาเป็นจุดวัดใจ และตัดสินใจในแนวโน้มหลักจริงๆ หากจับไว้ได้ หรือไม่ต่ำกว่า แล้วตั้งกลับขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ทันทีนั้น ก็ยังเรียกว่าน่าสนใจ เพราะตลาดก็จะยังเรียกว่าเป็นขาขึ้นในคลื่นใหญ่ๆ อยู่ได้ (หวังว่าได้ไว้อีกก่อน)... แต่ในเมื่อต่ำกว่า Trend Line เส้นที่ 2 ลงมา การจะแอกซ์อะไรยังไง ก็ไม่ต้องถามแล้วนะครับ อยู่ใน LIVE ไว้เรียบร้อยแล้ว นี่ต่อไปเกิดการกลับขึ้นไปยืนเหนือ Trend Line เส้นที่ 2 ได้ก็ตาม สถานะก็ยังคงจะต้องเฝ้ามองต่อไป (ถ้าไม่มีหุ้นนะ) หรืออาจจะจ้องขาย (ถ้ามีหุ้นที่ติดไว้ในพอร์ต)... トラバเท่าที่การเด็งขึ้นก่อนใดๆ ยังไม่สามารถจะผ่านพื้นที่ 1650-1660 ไปได้ การเด็งนั้นๆ ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ว่า จะเป็นการเด็งเพื่อลงต่อ หรือ ดีไม่ดี จะเด็งจบวันเดียวไปแล้วก็ได้นะ

**ดูตามเกม...** ถ้าระดับราคาแถวๆ นี้ มีการแกว่งขึ้นแกว่งลง แล้ว Volume น้อยๆ นั้น ก็จะไม่เท่าไรนะ หรือ ไม่น่าสนใจเอาเสียก็ได้... แต่การที่มี Volume หนาตา จะเขย่าเพื่อขาย ถ้าไรก็น้อยไปนะ

**แนวรับ** : ... 2.40-2.30 หรือ **ไม่ควรเห็นการเส้นต่ำกว่า 2.30**

**เป้าหมาย** : ... 2.80-2.90 หรือ **อาจจะหวังการขึ้นแรงๆ ได้ถึง 3.0**

Price Chart...(CMAN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CMAN...** จริงๆ เรื่องสำคัญของเทคนิคเหนือเมฆจะให้เรื่อง Trend Line เป็นเรื่องใหญ่มากๆ นะ แล้วรองๆ ลงมา หนึ่งในนั้น ก็จะมีเรื่องของ แนวรับ และ แนวต้านในแนวนอนนี้แหละ ที่สำคัญไม่น้อยเลยด้วย เรียกว่า เราจะพอรู้ได้ว่า ราคาหุ้น ได้ผ่านแนวต้าน หรือ หลุดแนวรับสำคัญๆ ทางโครงสร้างการแกว่งตัวหรือไม่อย่าง CMAN ถือว่าผ่านแนวต้านสำคัญทางโครงสร้างที่ 2.30 ขึ้นมาได้ นั้นแปลว่า หากไม่พลิกลงมาต่ำกว่านี้เสียก่อนแล้วนั้น ก็ยังคงมองทางขึ้นต่อได้ แม้ว่าอาจจะเป็นการขึ้นในซาลงก็ตาม แต่โอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านของแนวโน้มซาลงที่ระดับ 2.90-3.00 ก็ยังมี ดังนั้น ราคาแถวๆ นี้ เราก็น่าจะซื้อถึงกำไรระยะสั้นได้